
 
 
 
 
 

 

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๓  
สมาคมสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 09.00-12.00 น.  
ณ ห้องภูพาน โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

................................................ 
 

เร่ิมประชุมเวลา 09.00 น. ผู้เข้าประชุม จำนวน 100 คน 
 

วาระที่ 1 เร่ือง ประธานแจ้งให้ทราบ 
ขอบคุณหัวหน้าทัศนีย์ ทินราช อุปนายกสมาคมท่ีกล่าวรายงาน ขอบคุณหัวหน้าสุริยันต์ สุเพ็งคำภา ท่ี

ปรึกษาสมาคมและหัวหน้าไพฑูรย์  มั่นคง ท่ีแนะนำสถานท่ีจัดประชุม ด้วยส้ินปีงบดุลการดำเนินงานสมาคม ป ี2564 
ซึ่งในเดือน ธันวาคม ของทุกปี สมาคมจะต้องมีการสรุปผลประกอบการ ซึ่งองค์ประชุมสมาชิกประชุมต้องไม่น้อย
กว่า1/3หรือ 100 คน  การจัดประชุมวันนี้อาจไม่สะดวกกับสมาชิกภายใต้มาตรการการป้องกันโควิด19 ขออภัย
สมาชิกด้วย ในปีท่ีผ่านมาสมาคมฯมีการจัดประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสาธารณสุขระดับตำบล (ผอ.รพ.
สต.) ท่ียังประชุมไม่เสร็จต่อเนื่องจากการประชุมท่ี กรีนเนอรรี่ เขาใหญ่โดยสมาคมร่วมกับสถาบันพัฒนศาสตร์ในการ
จัดโครงการอบรมวิชาการองค์กรสมรรถนะสูง   แผนงาน/โครงการของชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทยในการ
พัฒนาศักยภาพสาธารณสุขอำเภอ(ผบส.) รุ่นท่ี 1 จำนวน 100 คน ในปี 2564 คณะกรรมการสมาคมฯหมดวาระแล้ว 
แต่ยังคงดำเนินงานให้สมาคมไปก่อน เรื่องการพัฒนาเวปไซต์สมาคม และแผนการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพ
สมาชิกองค์กรในช่วงเดือนมีนาคม 2564 นี้ รายละเอียดจะอยู่ในวาระต่อๆไป  

 
มติที่ประชุม  รับรอง 

 
วาระท่ี 2  เร่ือง การรับทราบรายงานการประชุมคร้ังที่แล้ว  
  นายพิชิต  แสนเสนา  เลขาธิการสมาคมฯ ดังรายละเอียดรายงานประชุมฯท่ีแจ้งเวียนในกลุ่มไลน์แล้ว ท้ัง
ในกลุ่ม สสอ.ขอนแก่น กลุ่ม ผอ.รพ.สต.จังหวัดขอนแก่น ขอให้ สสอ.ช่วยแชร์ต่อสมาชิกรับรองไปก่อน จากรายงานรายงาน
การประการประชุมใหญ่สามัญชุมใหญ่สามัญประจำปี ประจำปี 25625622  สมาคมสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นสมาคมสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นใในนวันท่ี วันท่ี 1414  กุมภาพันธ์ กุมภาพันธ์ 25632563  เวลา เวลา 09.0009.00--
12.0012.00  น.น.ณ ห้องประชุณ ห้องประชุมมโรงแรมโรงแรม   GGrreeeenneerryy  RReessoorrtt  เขาใหญ่ เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมาอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ตามระเบียบ
สมาคมข้อ 28 กำหนดให้ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ต้องมีจำนวนสมาชิกเข้าประชุมไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 หรือ 
100 คน ตามเอกสารท่ีแจ้ง และมีสมาชิกสามัญเข้าร่วมประชุม จำนวน 282 คน ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของ
สมาคมสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ข้อ 28  ท่ีประชุมมีมติมอบหมายให้ นายถนัต จ่ากลาง อุปนายก เป็นประธานใน
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี และนายไพฑูรย์ มั่นคง เลขาธิการ เป็นผู้จดบันทึกรายงานการประชุม ดัง
รายละเอียดรายงานประชุมฯท่ีแจ้งเวียนในกลุ่มไลน์แล้ว        
ประธาน     ให้ทุกท่านดูรายละเอียด หากมีแก้ไขให้ทักท้วงก่อนปิดประชุม ส่วนเรื่องการจัดประชุมวิชาการพัฒนา
สมาชิก การพัฒนาเวปไซต์ จะอยู่ในวาระถัดไป ขอให้ รับรองไปก่อน  
  
มติที่ประชุม  รับรอง 
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วาระที่ 3  เร่ือง แจ้งเพื่อทราบ  

3.1 แถลงกิจการทีผ่่านมาในรอบปี 2564 
นายคมกริช  สิริภาคย์โสภณ นายทะเบียน แจ้งข้อมูลจำนวนสมาชิก และ การจัดทำเวปไซต์สมาคมท่ีใกล้สมบูรณ์ให้ 
นายบุญเลิศ นิลละออง ช่วยดำเนินการ มีค่าใช้จ่ายปีละประมาณ 2,000 บาท และกำลังให้ สสอ.ผช.สสอ.ตรวจสอบ
จำนวนสมาชิกช่ัวคราวเพื่อปรับเป็นตลอดชีพ ซึ่งยังไม่ได้ปรับในปี 2563 สมาคม จึงขอแจ้งสรุปยอดการเป็นสมาชิก
ปัจจุบัน ดังนี้ 
 - ยอดจำนวนสมาชิกยกมาจากปี 2562 จำนวน  1,249  ราย 
 - สมัครใหม่  จำนวน  0 ราย สมาชิกช่ัวคราว  247 ราย เสียชีวิต  4  ราย   
 - รวมสมาชิกคงเหลือท้ังหมด  ณ   กุมภาพันธ์ 2564  ยกไป ปี 2564 จำนวน 998  ราย โดยยกระดับเป็น
สมาชิกตลอดชีพทุกราย มีสมาชิกจากน้ำพอง อุบลรัตน์ท่ีบางคนเกษียณไป ว่า ปรับเป็นสมาชิกตลอดชีพหรือยัง ส่วน
สมาชิกเดิมก็ให้ปรับเป็นตลอดชีพทุกคนพร้อมกับสมาชิกท่ีสมัครเข้าใหม่ 
นายเหมชาติ  นีละสมิต แจ้งสมาชิกท่ีเป็นพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 9 คน ได้สอบถามแล้วแจ้งว่าไม่ขอต่ออายุสมาชิก 
นายไพฑูรย์  ม่ันคง  แจ้งว่าจากการประชุมสามัญ ปี 2561 การสมัครสมาชิกใหป้รับค่าสมัครเป็น 250 บาท  ทุกคน
หรือ ต้องจ่าย 50 บาทแล้ว จะเรียกเป็นสมาชิกช่ัวคราวอีกไม่ได้ มีสมาชิกบางคนท่ีติดต่อไม่ได้ ย้าย หรือ ลาออก จะ
ดำเนินการอย่างไรต่อไป ตามระเบียบข้อ 5 ประเภทสมาชิกมี 1.สามัญ 2.ตลอดชีพ และ ข้อ 7(1) การสมัครสมาชิก
แรกเข้า เสียค่าสมัคร 50 บาท ส่วนรายปีอาจจะมีสมาชิกบางคนไม่ได้จ่ายสมทบ และ สมาคมไม่ได้แจ้งเก็บเพิ่ม ซึ่ง
ยังคงสถานะเป็นสมาชิกของสมาคมอยู่ อยากให้มีมติวันนี้ ว่า จะ ดำเนินการอย่างไร  
นางทองใส  เอ่นหยอง แจ้งยอกจำนวนสมาชิกของอำเภอหนองเรือ ยังเป็นข้อมูลเก่า ยังไม่ได้ปรับเพิ่มตามท่ีแจ้งนาย
ทะเบียนมา และให้ตัดนายธรรมนูญ  บุญจันทร์ ออกให้ด้วย 
ประธาน    แจ้งขอบคุณนายทะเบียน ส่วนการเปล่ียนสถานะสมาชิก หรือ สมาชิกบรรจุใหม่ และสมาชิกช่ัวคราวให้
สมัครเป็นตลอดชีพ ยอดจำนวนสมาชิกท่ีแจ้งมาให้นำเข้าแจ้งท่ีประชุมเพื่อหามติในวาระอื่นๆต่อไป 
 

มติที่ประชุม  รับรอง 
 
  3.2 นายพิชิต  แสนเสนา  แจ้งสรุปกิจกรรมโครงการพัฒนาผู้บริหารสาธารณสุขแบบมืออาชีพของสมาคม
สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และสำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดขอนแก่นประจำปี 2563 ผู้ร่วมประชุมจำนวน 282 คน ส่งตอบแบบประเมิน  216 คน รายละเอียดตาม
เอกสารแนบ โครงการประชุมวิชาการสมาคมสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2563  “ก้าวสู่ระบบสุขภาพปฐม
ภูมิรูปแบบใหม่ ภายใต้วิถีชีวิตท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างยั่งยืน” (Step to New Model of Primary Health Care 
Sustainable Under New Normal) ระหว่างวันท่ี 11-13 กันยายน 2563 ผู้เข้าร่วมประชุม 305 คน ณ ห้อง
ประชุมโรงแรมระยองรีสอร์ท อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง และ  โครงการการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ และองค์กรคุณธรรม ชมรมผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอจังหวัดขอนแก่น ปี 2563 มีวัตถุประสงค์ คือ 1.เพื่อยกระดับ
คุณภาพการบริหารจัดการให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล  มุ่งเน้นให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกแห่งดำเนินการปรับปรุงองค์กร
อย่างรอบด้านและต่อเนื่องครอบคลุมทุกด้าน  2.เพื่อยกระดับความสำเร็จในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และ 3.เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 
(ITA) ในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดให้สูงขึ้น 
 

มติที่ประชุม  รับรอง 
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3.3 แถลงบัญชีรายรับ รายจ่าย และบัญชีงบดุลของปีที่ผ่านมาให้สมาชิกรับทราบ นายชัท  เมืองโคตร เหรัญญิก 
 

ยอดยกมา จาก ปี 2562           1,233,479.90  บาท  
รายรับ   
    ค่าสมัครสมาชกิ                 3,300.00  
    ค่าลงทะเบียนการประชุม/อบรม           1,827,100.00  
    เงินบริจาค                 1,400.00  
    ดอกเบี้ย               33,216.82  
   อื่นๆ               89,255.00  
รวมรายรับ           1,954,271.82  

 
รายจ่าย   
    ค่าใช้จ่ายประชุมคณะกรรมการสมาคม (1)          22,500.00  
    ค่าใช้จ่ายประชุมคณะทำงานของสมาคม(2)          22,892.00  
    ค่าใช้จ่ายประชุมใหญ่สามัยประจำปี (3)                -    
    ค่าใช้จ่ายในการประชุม/อบรม (4)      1,442,958.00  
    ค่าเงินขวัญถุงของสมาชิกเกษียณอายุราชการ/
ลาออก(5) 

        240,000.00  

    ค่าจัดงานหรือสมทบงานมุทิตาจิต (6)          40,000.00  
    ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสมาคม(7)          24,020.94  
    ค่าใช้จ่ายสวัสดิการงานฌาปณกิจสมาชิก/อื่นๆ (8)          52,850.00  
    ค่าใช้จ่ายในการสนับสนนุน ชมรม องค์กร 
หน่วยงาน(9) 

       135,000.00  

    ค่าใช้จ่ายอื่นๆ(10)          25,700.00  
รวมรายจ่าย      2,005,920.94  
รายรับ-รายจ่าย        - 51,649.12  
ยอดยกไป      1,181,830.78  
เงินบัญชีสหกรณ์ฯ         921,056.41  
เงินบัญชีกรุงไทย         260,774.37   

     1,181,830.78  
 
และตามข้อมูลท่ีติดลบประมาณ 50,000 บาท  เศษ จากสมาชิกลาออกและเสียชีวิต 
ประธาน       แจ้งท่ีประชุมหากรับรองให้สมาชิกยกมือเพื่อรับรองและเห็นว่าส่วนใหญ่ยกมือ 
 
มติที่ประชุม  รับรอง 
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วาระที่ 4  เร่ือง แผนงาน/โครงการประจำปี 2564  นายวงษ์เสน่ห์ เคร่ืองฉาย สสอ.น้ำพอง วิชาการสมาคมฯ 

ตามแผนท่ีเสนอ และ ได้จัดประชุมในปี 2563 ท่ีผ่านมา พิจารณาดำเนินการต่อเนื่องในปี 2564  ในนาม
ชมรมสาธารณสุขก็ได้บูรณาการร่วมมือกับสมาคมและ อ.ดร.ภิญโญ นิลจันทร์ ท้ังหมด 3 โครงการ คือ  

1.การพัฒนากลุ่ม ผอ.รพ.สต.  
2.การพัฒนาสมรรถนะ ผอรพสต.รองรับการพัฒนา PCU NPCU เป็นโซน 4 โซนรูปแบบลงทะเบียนประชุม

วิชาการ  
3.โครงการมุทิตาจิต ปี 2564 สถานท่ีพิจารณาตามสถานการณ์โควิด-19  
4.การสนับสนุนชมรมต่างๆ ในจังหวัด  
5.สวัสดิการต่างๆ ของสมาคม เช่น การเสียชีวิต เป็นต้น  
6.การคัดเลือก สสอ./รพสต.ดีเด่น ท่ีปรับรูปแบบไปตามสถานการณ์โควิด-19 

นายคมกริช สิริภาคย์โสภณ เสนอให้เพิ่มแผนพัฒนาเวปไซต์ปีละ 5,000 บาท และต่ออายุเวปไซต์ปี ละ 2,000 บาท 
นายสุทัศน์ ดวงตะวงษ์ แผนท่ีแจ้งวันนี้ครอบคลุมกิจกรรมการออกกำลังกายสัญจรและสวัสดิการอื่นๆกันอีกหรือไม่  
นายคนึง พาที สอบถามเพิ่มเติม ว่า จะมีการสนับสนุนชมรม ผอ.รพ.สต.เช่นเดิมหรือไม่ 
ประธาน     ใหส้มาชิกพิจารณารับรองค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมวันนี้ รวมถึงค่าใช้จ่ายตามท่ีหัวหน้าสุทัศน์ และ ผอ.
คนึงถาม ซึ่งขึ้นอยู่กับผลประกอบการในแต่ละปีด้วย และรับหลักการจัดประชุมท่ีแอมบาสเดอร์ไปพร้อมด้วย 
 
มติที่ประชุม    รับรอง 
 
วาระที่ วาระที่ 55    เรื่อง การเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมชุดใหม่ เรื่อง การเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมชุดใหม่   ปี ปี 22556644  --  22556655      
  ประธาน แจ้งเนื่องจากคณะกรรมการฯ ได้หมดวาระลง ตามข้อบังคับสมาคมฯ ข้อ ๑๔  การหมดวาระของ
คณะกรรมการสมาคมชุดปัจจุบัน ทางคณะกรรมการและสมาชิกมีความคิดเห็นอย่างไร ก็ขอให้เสนอได้ โดยใช้เวที
การประชุมนี้  หรือให้คณะกรรมการชุดเดิมปฏิบัติหน้าท่ีต่อก็ขอให้ทุกท่านได้ยกมือรับรองเป็นทางการ และ รับรอง
ให้ทางสมาคมฯเสนอนายเชิงชาย เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีสมาคมฯ ด้วย  
นายสุริยันต์ สุเพ็งคำภา  แจ้งสมาชิกมีแนวทาง 2 อย่าง คือ การเลือกต้ังชุดใหม่ หรือ ให้กรรมการชุดเดิมทำหน้าท่ี
ต่ออีก 1 วาระ (ปี 2564-2565) และให้คณะกรรมการเสนอเพื่อเป็นมติในการประชุมวันนี้ 
 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ/ รับรองให้คณะกรรมการชุดเดิมปฏิบัติหน้าท่ีต่ออีก 1 วาระ (วาระปี 2564-2565) 
 
วาระที่ 6  เร่ือง อื่นๆ  
  ประธาน -วาระแจ้งเพื่อทราบยกมาหารือสืบเนื่องเพื่อหารือเป็นมติ การเป็นสมาชิกของสมาคมฯ เดิมสมาชิก
สามัญปรับเป็นสมาชิกตลอดชีพจะต้องจ่ายเงินเพิ่ม 250 บาท จากการประชุมใหญ่สามัญในปี 2563 ซึ่งพบว่ามี
สมาชิก 219 คน ท่ียังไม่จ่ายเงินสมทบและท่ีประชุมได้มีมติให้ทุกอำเภอสำรวจ/ปรับปรุงฐานข้อมูลสมาชิกตนเองให้
แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2563 แล้ว และยังพบอยู่ว่า ข้อมูลยังไม่เป็นปัจจุบัน 
นายเหมชาติ นีละสมิต แจ้งสมาชิกท่ีเป็นพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 9 คน ได้สอบถามแล้วแจ้งว่าไม่ขอต่ออายุสมาชิก 
นายไพฑูรย์ ม่ันคง แจ้งว่าจากการประชุมสามัญ ปี 2561 การสมัครสมาชิกให้ปรับค่าสมัครเป็น 250 บาท ทุกคน
หรือต้องจ่าย 50 บาทแล้ว จะเรียกเป็นสมาชิกช่ัวคราวอีกไม่ได้ มีสมาชิกบางคนท่ีติดต่อไม่ได้ ย้าย หรือ ลาออก จะ
ดำเนินการอย่างไรต่อไป ตามระเบียบข้อ 5 ประเภทสมาชิกมี 1.สามัญ 2.ตลอดชีพ และ ข้อ 7(1) การสมัครสมาชิก
แรกเข้า เสียค่าสมัคร 50 บาท ส่วนรายปีอาจจะมีสมาชิกบางคนไม่ได้จ่ายสมทบ และ สมาคมไม่ได้แจ้งเก็บเพิ่ม ซึ่ง
ยังคงสถานะเป็นสมาชิกของสมาคมอยู่ อยากให้มีมติวันนี้ ว่าจะดำเนินการอย่างไร  
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นางทองใส เอ่นหยอง    แจ้งยอดจำนวนสมาชิกของอำเภอหนองเรือ ยังเป็นข้อมูลเก่า ยังไม่ได้ปรับเพิ่มตามท่ีแจ้ง
นายทะเบียนมา และให้ตัดนายธรรมนูญ  บุญจันทร์ ออกให้ด้วย และ สมาชิก 247 คนนี้ เพื่อรักษาสถานภาพอยาก
ขอมติว่า 1.จะให้จ่ายเพิ่ม 250 บาท หรือ 50 บาท หรือ ไม่ให้จ่าย และ 2.ให้ท้ัง 247 คนนี้มารายงานรักษา
สถานภาพและจ่ายเงิน 50 บาท หรือ ให้มาจ่ายภายในเดือน มิถุนายน 2564 เพื่อเป็นสมาชิกตลอดชีพ หรือ 3. หาก
ไม่มาตามข้อ 1 และข้อ 2 ตัดสิทธิ์รับสวัสดิการ 10,000 บาท หรือ ใหพ้้นจากสภาพการเป็นสมาชิกสมาคม 
นายคมกริช  สิริภาคย์โสภณ     กรณีซำสูงหากไม่จ่ายเงินต่ออายุ อยากให้มีมติอนุโลมให้ต่ออายุ และ หากยังไม่ต่อ
อายุอีก ก็ให้ตัดสิทธิ์สวัสดิการ 
นายไพฑูรย์  ม่ันคง    เมื่อสมัครแล้วกรรมการมีมติรับรองก็มีสิทธิ์รับสวัสดิการทันที  และเสนอให้มีการเก็บ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า เป็น 550 บาท  
ประธาน     แจ้ง สมาชิกและคณะกรรมการทุกท่านได้ช่วยกันส่ือสาร รวมไปถึงห้วงเวลาท่ีหากสมัครแล้ว ใช้
เวลานานเท่าไรจึงจะมีสิทธิ์รับสวัสดิการก็ตามท่ีหัวหน้าไพฑูรย์ แจ้งไว้ ส่วนสมาชิกท่ีไม่จ่ายเงิน 250 บาท ให้ใช้มติ
วันนี้ คือ พ้นเดือน มิถุนายน 2564 ให้ ตัดสิทธิ์สวัสดิการ หากจะให้หมดสภาพจะต้องมีการแก้ไขข้อบังคับ  รวมไป
ถึงการเพิ่มเงินค่าสมัครแรกเข้า เป็น 550 บาท ด้วยเช่นกัน วันนี้ขออนุมัติใช้เงินของสมาคมสาธารณสุขจังหวัด
ขอนแก่น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ครั้งนี้ และ ขออนุมัติรับสมาชิกสมาคม
สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นใหม่ ประจำปี 2564 
 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ/ รับรอง 
 

และเมื่อไม่มีสมาชิกหรือคณะกรรมการท่านใดซักถาม ประธานจึงปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 
ในเวลา 12.00 น. 
 
เลิกประชุม เวลา 12.00 น. 
 
 

นายจิตรกัณฐ์  สาลิง  ผู้ช่วยเลขาธิการฯ ผู้จดบันทึก 
นายพิชิต  แสนเสนา  เลขาธิการสมาคมฯ  ผู้ตรวจสอบ 

ดร.ถนัต  จ่ากลาง  นายกสมาคมฯ ผู้รับรอง 
 
 


